



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แก้ไข ฉบับที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำนำ

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๒/๑ และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังมีได้ดำเนินการจัดทำแบบ ผด.๐๒/๑ ให้ดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหนังสือ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข ฉบับที่ ๑ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของอบต.ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไข ฉบับที่ ๑ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๔

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม (ผต. ๑)	๕ - ๕
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผต. ๒)	๖ - ๓๖

ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข ฉบับที่ ๑ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองช้างแล่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีโฉมหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองช้างแล่นโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองช้างแล่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองช้างแล่น จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขึ้น แต่เนื่องจากโครงการยังไม่ครอบคลุมและตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๒/๑ และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังมีได้ดำเนินการจัดทำแบบ ผด.๐๒/๑ ให้ดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหนังสือ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน

ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงิน สละสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสละสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,.....)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองช้างแล่น
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชี โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒/๑)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. การเสริมสร้างความเป็นคนทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
 ๒.๖ ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

➤ แผนงานการการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑											
						ปี ๒๕๖๐		ปี ๒๕๖๑									
						๒๕๖๐	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑		
๕.	ค่าอาหารเสริมนม	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต ตำบล จำนวน ๕๓๓ คน จัดสรรอัตรา ละคนละ ๓.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน - ศพต.วัดศรีรัตนาราม จำนวน ๔๒ คน - ศพต.บ้านหนองสองพี่น้อง จำนวน ๕๓ คน - โรงเรียนบ้านควนเลียบ จำนวน ๑๓๕ คน - โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง จำนวน ๑๔๐ คน - โรงเรียนบ้านหัวน้ำเย็น จำนวน ๖๔ คน - โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม จำนวน ๑๓๙ คน	๑,๐๙๘,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก/โรงเรียนใน เขตตำบล	สน.ปลัด	๒๕๖๐	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. การเสริมสร้างความเป็นคนทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน

➤ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													
						ปี ๒๕๖๐		ปี ๒๕๖๑											
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖		
๑.	โครงการครุภัณฑ์พิเศษนาและ เผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล)	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อกล้องถ่าย ภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน ๑ ตัว - ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔.๓พิกเซล - จีพประมวลผล - ไฟล์สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ จุด - หน้าจอแอลซีดี ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว - ช่องมองภาพแบบ OLED electronic - บันทึกรูปวิดีโอ - เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนด้วย WiFi with NFC - มีกระเป๋าบรรจุกล้อง รายละเอียดคุณสมบัติที่องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นกำหนด ราคากลางตามราคาท้องตลาด เนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณไม่ได้กำหนด	๓๐,๐๐๐	อบต. หนองช้างแล่น	สน.ปลัด	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. การเสริมสร้างควมมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน

➤ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑																	
						ปี ๒๕๖๐		ปี ๒๕๖๑															
						๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕						
๒.	โครงการค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน มี พนักงาน ปรับสูงต่ำได้ จำนวน ๖ ตัว ราคาตัวละ ๒,๒๐๐ บาท รายได้ชะ เหลือขนาด ๓.๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว ราคาตามราคาท้องตลาดเนื่องจาก ปัญหาปริมาณครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณไม่ได้กำหนด	๑๓,๒๐๐	อบต. หนองช้างแล่น	สน.ปลัด																		
๓.	โครงการค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด แขวน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๐	๔๒,๓๐๐	อบต. หนองช้างแล่น	สน.ปลัด																		
๔.	โครงการค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประกอบ ตัดแปลง หรือปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๕๐,๐๐๐	อบต. หนองช้างแล่น	สน.ปลัด																		

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. การเสริมสร้างความเป็นคนทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ๓.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน

➤ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑																	
						ปี ๒๕๖๐						ปี ๒๕๖๑											
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖						
๘.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED)	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๙๐๐ บาท เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	๑๕,๘๐๐	อบต. หนองช้างแล่น	สน.ปลัด																		
๙.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า)	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑KVA จำนวน ๖ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๕,๘๐๐ บาท เกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	๓๔,๘๐๐	อบต. หนองช้างแล่น	สน.ปลัด																		

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน

➤ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑														
						ปี ๒๕๖๐														
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖					
๑๒.	โครงการจัดซื้อตู้คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า)	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑KVA จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๘๐๐ บาท เกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๑๑,๖๐๐	อบต. หนองช้างเผือก	กองคลัง															

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. การเสริมสร้างคามมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษารเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน
➤ แผนงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑														
						ปี ๒๕๖๐		ปี ๒๕๖๑												
						๒๕๖	๒๕๖๐	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖					
๒๐.	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็นชนิดสูบนอน - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ แรงม้า - รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว - พร้อมใบมีด จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๑๓,๐๐๐ บาท ราคากลางตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก งบประมาณปี ๒๕๖๐	๑๓,๐๐๐	อบต. หนองช้างแล่น	กองช่าง															
๒๑.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ต สำหรับงานสำนักงาน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่องราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๑๖,๐๐๐	อบต. หนองช้างแล่น	กองช่าง															



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ ๒๕๖๑ แก้ไข ฉบับที่ ๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๒) และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับ ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๒/๑ และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังมีได้ดำเนินการจัดทำแบบ ผด.๐๒/๑ ให้ดำเนินการภายในสามสัปดาห์นับแต่ วันที่ได้รับแจ้งจากหนังสือ นั้น

บัดนี้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นจึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แก้ไข ฉบับที่ ๑ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Nongchanglan.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเสพาศ เมืองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

